



Quyền nuôi con: Xem xét lợi ích tốt nhất của trẻ

Một trong những vấn đề quan trọng nhất khi ly hôn là quyền nuôi con. Khi thẩm phán Tòa án Công lý xem xét các vấn đề về quyền nuôi con, câu hỏi quan trọng nhất là "Lợi ích tốt nhất của đứa trẻ là gì?"

Cả cha và mẹ đều có quyền bình đẳng đối với trẻ, vì vậy, thẩm phán sẽ xem xét một số yếu tố trong vấn đề quyền nuôi con. Những yếu tố này bao gồm sức khỏe và giới tính của trẻ, người chăm sóc chính trước khi ly hôn, kỹ năng nuôi dạy con và sự sẵn lòng chăm sóc con, mối quan hệ tình cảm giữa con và cha mẹ cũng như phẩm chất đạo đức của mỗi cha mẹ.

Một số yếu tố trước đây ảnh hưởng nhiều đến quyết định của thẩm phán giờ đây đã được cân bằng với những cân nhắc khác. Các ví dụ bao gồm độ tuổi của trẻ, công việc của cha mẹ liên quan đến việc vắng nhà lâu ngày, hành vi vô đạo đức của cha mẹ và sự khác biệt giữa cha mẹ về tình hình tài chính, tôn giáo, giá trị cá nhân và lối sống. Mặc dù bất kỳ lý do nào cũng có thể là lý do chính đáng để đưa ra quyết định về quyền nuôi con, nhưng các thẩm phán phải xem xét toàn cảnh để xác định điều gì là có lợi nhất cho trẻ. Một quy tắc tiêu chuẩn là giữ anh chị em ở cùng nhau.

Một trẻ từ 12 tuổi trở lên có thể nói với thẩm phán lựa chọn giữa việc sống cùng cha hay mẹ nếu tòa án xét thấy cả cha lẫn mẹ đều phù hợp. Tuy nhiên, thẩm phán không bị ràng buộc bởi lựa chọn ưu tiên của trẻ.

Một thẩm phán trao quyền giám hộ cả về thể chất và pháp lý. Quyền giám hộ thể chất là về nơi đứa trẻ thực sự sống. Quyền giám hộ pháp lý trao cho cha mẹ quyền ra quyết định liên quan đến sức khỏe, giáo dục và phúc lợi của trẻ. Thẩm phán có thể cấp một hoặc cả hai quyền giám hộ cho cả cha và mẹ, một người cha/mẹ hoặc bên thứ ba.

Nếu một bên cha/mẹ nhận được quyền giám hộ về mặt thể chất và pháp lý, thẩm phán sẽ cấp quyền thăm con cho bên cha/mẹ kia, trừ phi điều đó không mang lại lợi ích tốt nhất cho trẻ.

Bên thứ ba chỉ nhận được quyền nuôi con khi tòa án thấy rằng điều đó có lợi nhất cho đứa trẻ vì cha mẹ bỏ rơi, vô đạo đức, có vấn đề về tâm thần hoặc những lý do khác có hại cho trẻ. Ông bà không được đưa vào diện xem xét đặc biệt hơn các bên thứ ba khác trong những trường hợp này, nhưng họ có thể yêu cầu tòa án cấp quyền thăm con trong trường hợp ly hôn, chấm dứt quyền của cha mẹ hoặc khi người cha/mẹ qua đời.

Sau khi đã ra phán quyết, thẩm phán sẽ không muốn thay đổi quyền nuôi con vì sẽ ảnh hưởng xấu đến đứa trẻ. Để thẩm phán có thể xem xét thay đổi, người cha/mẹ không có quyền nuôi con phải chứng minh rằng sự thay đổi đáng kể về hoàn cảnh đã có tác động bất lợi đến trẻ.

Nếu cha/mẹ nắm quyền nuôi con qua đời, cha/mẹ còn sống sẽ tự động nhận được quyền nuôi con trừ phi cha/mẹ kế hoặc bên thứ ba chứng minh với tòa rằng việc cha mẹ để không có quyền nuôi con là vì lợi ích tốt nhất của trẻ.